

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành giáo dục, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các đơn vị giáo dục quận phú nhuận năm 2021

Thực hiện công văn số 3494/GDĐT-TTTT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Quận Phú Nhuận năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận Phú Nhuận năm 2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành giáo dục, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các đơn vị giáo dục Quận Phú Nhuận năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của UBND Quận về phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Quận, Thành phố, tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng đến xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật).

100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử thành phố, hộp thư điện tử giáo dục trong công việc.

80% hồ sơ công việc tại các các đơn vị giáo dục trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Trên 95% đơn vị giáo dục trực thuộc ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.

